

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 8 มกราคม 2563

ปีที่: 16

ฉบับที่: 3905

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 59.96

Ad Value: 44,970

PRValue (x3): 134,910

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: GUNKULซื้อIAEคว่ำไฟฟ้า87MW SUPERทุ่ม1.6พันล้านเทกโซลาร์



โคกชา ดำรงยิววุฒิ

GUNKUL

คว่ำไฟฟ้า87MW

→→→ อ่านหน้า 6

GUNKULซื้อIAEคว่ำไฟฟ้า87MW SUPERทุ่ม1.6พันล้านเทกโซลาร์

ทับทิม - SUPER ขายหุ้น IAE ให้ GUNKUL รับทรัพย์ทันที พร้อมทุ่มงบ 1.58 พันล้านบาท เทกโอเวอร์โซลาร์ ฟาร์มเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ หนุนผลงาในปี 2563 ติดปีก เดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า ใน-นอก วางเป้ากำลังผลิตกว่า 1300 เมกะวัตต์ เสริมอนาคตแกร่ง

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติขายหุ้นในบริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IAE) จำนวน 5,161,200 หุ้น ให้กับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL หลังจากที่ได้รับการแจ้งความประสงค์ขอเสนอซื้อและบริษัทได้ให้บริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) เข้าทำรายการดังกล่าว โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญที่ถือทั้งหมดใน IAE ให้ GUNKUL สัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้ว จำนวน 780 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท รางเงินโซลูชั่น จำกัด (RNS) สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทร่วมของ SSE ซึ่ง SSE ถือหุ้นทางอ้อมใน RNS สัดส่วน 33%

ทั้งนี้ SSE เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นบุริมสิทธิใน ศรีนครา พาวเวอร์ (SNP) มูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 290.31 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 36 เมกะวัตต์ และได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง



โคกชา ดำรงยิววุฒิ

พาณิชย์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว

● เทกโซลาร์เวียดนาม

นายจอมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ โดยอนุมัติให้บริษัท SUPER SOLAR ENERGY (HONGKONG) 3 CO.,LTD. (SSE-HK3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCT COMPANY (TLPY) ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการ จากผู้ถือหุ้นเดิมใน TLPY จำนวน 4 ราย ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญของบริษัทเจ้าของโครงการ มูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 51,158,000 ดอง หรือ 1,585 ล้านบาท โครงการของ TLPY ตั้งอยู่ที่

จังหวัด PHU YEN ประเทศเวียดนาม เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ซึ่งมีอัตราการรับซื้อไฟฟ้า 9.35 เซ็นตดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาทันที โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการดังกล่าว IRR อยู่ที่ 13% ถือเป็นอีก 1 โครงการของ SUPER จากทั้งหมด 6 โครงการ ในการขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์

“เรายังคงมุ่งมั่นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายรูปแบบและอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรหลายราย เพื่อไปสู่เป้าหมายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคตกว่า 1300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า พร้อมสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง”นายจอมทรัพย์ กล่าว

● ซื้อ IAE ครองสิทธิ์ 87 MW

นางสาวโคกชา ดำรงยิววุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในบริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (IAE) สัดส่วน 33% ของทุนจดทะเบียน โดย IAE เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท รางเงิน โซลูชั่น (RNS) สัดส่วน 99.99% ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และได้รับสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA)

ทั้งนี้ GUNKUL เข้าซื้อหุ้น IAE หลังจากบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER มีมติอนุมัติให้บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี (SSE) จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดใน IAE จำนวน 5,161,200 หุ้น หรือ 33% มูลค่าการซื้อขาย 780 ล้านบาท ภายหลังซื้อหุ้นเพิ่มทำให้ GUNKUL ถือหุ้นเป็น 99.99% ใน IAE และ RNS ซึ่งได้สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดขนาด 87 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ถือครองโดย RNS บริษัทย่อยของ IAE ถือหุ้น 99.99% รวมทั้งได้สิทธิในที่ดินทั้งหมดสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 11 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอัตราซื้อไฟฟ้าที่ 5.66 บาท ระยะเวลา 25 ปี เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ทุกโครงการ

“คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สินและผลกำไรให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ต่อเนื่องในอนาคต และมองว่าสิ่งที่ได้รับจากการซื้อหุ้น IAE เพิ่มทำให้สามารถรับรู้กำไรจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า รวมถึงผลตอบแทนจากโครงการทั้งหมด โดยส่งเสริมให้บริษัทมีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สินและผลกำไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต ที่สำคัญทำให้บริษัทมีจำนวนเมกะวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้”นางสาวโคกชากล่าว